
sþ. 543. Fyrirspurn [250. mál]
til félagsmálaráðherra um félagslegt íbúðarhúsnæði.

Frá Þórði Skúlasyni.

1. Hvað líður endurskoðun á lögum um félagslegt íbúðarhúsnæði?
2. Er í þeirri endurskoðun gert ráð fyrir að sveitarfélög, þar sem endursöluverð

íbúðarhúsnæðis er undir kostnaðarverði, verði leyst undan ákvæðum um kaupskyldu?


